



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กลุ่มงานกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 3045
ที่ ศธ 0550.01/ว 77 วันที่ 19 มีนาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555

เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและข้อสั่งการดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 5.1 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบให้กองนโยบายและแผนจัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบพร้อมข้อเสนอแนะโดยกำหนดเวลาในการแจ้งตอบกลับมายังกองนโยบายและแผนหากมีข้อแก้ไขให้ปรับปรุงแก้ไขพร้อมสรุปประมวลผลนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2555

ระเบียบวาระที่ 5.2 กรณีเอกสารโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเนื่องจากประสบอุทกภัยให้รวบรวมข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาและกองนโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลโครงการ โดยนำข้อมูลโครงการปี 2554 และใช้ข้อมูลนั้นมารายงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 ปฏิทินวิชาการนักศึกษา กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ และ จันทร์-พุธ-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 3/2554 มอบหมายให้กองบริการการศึกษา โดยดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม และคณบดีทั้ง 4 คณะ ในฐานะที่เป็นผู้เสนอเรื่องปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ และ จันทร์-พุธ-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 3/2554 ได้ไปพิจารณากำหนดปฏิทินดังกล่าว โดยใช้หลักการดังนี้

- 1) จำนวนชั่วโมงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
- 2) วันหยุดราชการให้เป็นวันหยุดราชการโดยไม่ต้องลงในกิจกรรมเป็นการศึกษาค้นคว้า นอกชั้นเรียน
- 3) ระยะเวลาต้องไม่ซ้อนทับกับภาคเรียนอื่น

ระเบียบวาระที่ 5.4 การจัดการศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-พุธ-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2555 มอบหมายให้กองนโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักศึกษาปริญญาตรี ภาค กศ.บป. กลุ่ม จันทร์-พุธ-ศุกร์ และ กลุ่ม เสาร์-อาทิตย์ โดยประสานกับกองบริการการศึกษา ในเรื่องการใช้ห้อง และประสานกับกองกลางเรื่องบุคลากรรวมถึงค่าตอบแทนโดยคำนวณว่าต้องมีนักศึกษาจำนวนเท่าใด จำนวนห้องเรียน และจำนวนหลักสูตรต้องมีเท่าใดจึงจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละรุ่นที่รับสมัคร และนำข้อมูลผลการวิเคราะห์นี้ประกอบกับแผนที่เสนอการจัดการศึกษาภาค กศ.บป. จันทร์-พุธ-ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ และข้อสั่งการดังกล่าว

(รองศาสตราจารย์วันทนี้อย์ แสนภักดี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(นางสาวกฤษิณี ภิญญา)

ผู้บันทึกเสนอ

18 /มี.ค. /2555